



ชงกรม.มอบของขวัญปีใหม่เกษตรกร อุ่ม'ยาง-ปาล์ม-ข้าวโพด'

ผู้จัดการรายวัน360 - "กฤษฎา" ชงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นแพคเกจใหญ่เข้า ครม.วันนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ช่วยสวนปาล์มไร่ละ 1,500 บาท คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ งบฯกว่า 3 พันล้านบาท ยางพารา ไร่ละ 1,800 บาท งบฯ1.8 หมื่นล้านบาท พร้อมโครงการทำถนน 1 หมู่บ้าน 1 กม. สนับสนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก 37 จังหวัด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ (4 ธ.ค.) จะนำโครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ งบประมาณรวมกว่า 3,458 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นงบที่จ่ายให้เกษตรกร 3,375 ล้านบาท งบชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ซึ่งจะสำรองจ่ายเงินให้เกษตรกรไปก่อน อัตราค่าสุดของอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือน (FDR)+1 รวม 73.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการของ ธ.ก.ส.รวม 1.5 ล้านบาท และงบบริหารโครงการ วงเงิน 8.3 ล้านบาท

สำหรับค่าครองชีพดังกล่าว จะจ่ายให้ชาวสวนปาล์ม ที่มีปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) 150,000 ราย พื้นที่รวมทั้งประเทศ 2.25 ล้านไร่ โดยเป็นการช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก

ปาล์มน้ำมันกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือน ธ.ค.61 กรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด

ทั้งนี้ ต้องปลูกปาล์มในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ รวมถึงปลูกในพื้นที่ให้สิทธิตามหนังสือของกรมป่าไม้ 47 รายการ วงเงิน 3,375 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ได้ ไม่ต้องรีบตัดปาล์มขาย มีระยะเวลาให้ผลปาล์มสะสมน้ำมันได้มากกว่าร้อยละ 18 ตามมาตรฐานจึงค่อยตัด

นอกจากนี้ จะเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบ มติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ่ายชดเชยไร่ละ 1.8 พันบาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ งบฯกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท โครงการเร่งรัดสร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กม. ใช้งบสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 9.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ จะแบ่งเป็นงบชื้อน้ายางจากเกษตรกร 1.6 หมื่นล้านบาท ตัดชื้อบยางออกจากตลาด 1.4 ล้านตัน และโครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ ให้มีบทบาทรักษาเสถียรภาพราคายางพาราเป็นเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท โดย ธ.ก.ส.ให้สหกรณ์ กู้ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.10 ไปรับชื้อน้ายางจากเกษตรกร เพื่อแปรรูปยางส่งออก และมาตรการขอรับช่วยเหลือให้ประชาชนที่ชื้อล้อยางผลิตในประเทศนำไปหักภาษีเงินได้ภายในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ จะเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวสวนยางทั่วประเทศ ส่วนโครงการทำถนนยางพาราทุก

หมู่บ้าน เบื้องต้นประมาณ 7.5 หมื่น กม. จะได้แบบสปกจากกรมทางหลวง วันที่ 10 ธ.ค. เป็นแบบก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา ซึ่งเป็นถนนดินลูกรังอัดแน่น ผสมยางพารา และผงปูนซีเมนต์ ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะดินแตกต่างกัน อัตราส่วนผสมจึงแตกต่างกันบ้าง ดังนั้น เมื่อได้แบบก่อสร้างและสูตรถนนสำหรับแต่ละชุดดินต้องเร่งประสานกรมบัญชีกลางกำหนดราคากลางตามแบบและสูตรที่กรมทางหลวงรับรอง

พร้อมกันนี้ จะเสนอ ครม.รับทราบการเพิ่มพื้นที่จังหวัดที่ร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา 4 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร เลย อำนาจเจริญ และยโสธร จากเดิมมีเข้าร่วมโครงการ 33 จังหวัด รวมเป็น 37 จังหวัด.